

Sáng ngày 28/8/2014, tại Nhà hàng tầng 3 - Trung tâm Phấn và Phát triển, 3 Chi bộ Bộ phận Phấn Việt Nam, Quốc TYM và Trung tâm Phấn và Phát triển tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Tăng cường công tác dân vận năm 2014” nhằm thực hiện chủ đề của Đảng ủy Khố theo tinh thần công văn số 485-CV/VPĐUK của Đảng ủy Khố các Cơ quan TW và Đảng ủy Cơ quan TW Hồ Chí Minh và Việt Nam và tổ chức phát động “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận” (gọi tắt là “Năm Dân vận”).



Mục đích của chuyên đề đặt ra hai mục đích, yêu cầu cụ thể, đó là nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ, đảng viên và quần chúng là trách nhiệm/phó các phòng/tổ/bộ phận trong công tác dân vận và biết cách vận động trong thực tiễn công tác và đổi mới chủ đề tăng cường và đổi mới công tác dân vận để hiệu quả cao.



Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên, quần chúng của 3 Chi bộ đã được nghe đảng chí Chu Đốc Tính – Nguyên Giám đốc Bộ phận Hồ Chí Minh chia sẻ kiến thức chung về công tác dân vận, các kỹ năng cần bổn trong công tác dân vận và vịc thực hiện công tác dân vận gọi là vai nhố ng tổ tổ ng chủ đề của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận và nhố ng câu chuyể n chân thực, xúc đố ng trong thực hiện công tác dân vận của Bác.



Cũng trong cuộc sinh hoạt chuyên đề, đại diện các Chi bộ Quận TYM, Bộ phận PNVN và Trung tâm Phấn và Phát triển đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, các khó khăn và giải pháp trong thực hiện công tác dân vận tại tổng chi bộ, đơn vị. Các cán bộ trong chi bộ cũng cùng nhau thảo luận để hiểu rõ hơn các vấn đề cần bổ sung vào công tác dân vận, các quan điểm của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ đổi mới.



Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường công tác dân vận năm 2014”, tập thể kinh nghiệm của báo cáo viên và các chi bộ bổ sung, 3 Chi bộ đã bổ sung thêm các giải pháp tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong toàn thể Chi bộ; đồng thời, các đồng nghiệp, CBNV hiểu rõ hơn về bổn phận, mục đích và tầm quan trọng, cũng như phương pháp làm công tác dân vận.

**Kim Hoàng – TTTT&TV**